

นักเรียนนานาชาติไอร์แลนด์คว้ารางวัลจาก CIE Awards List จากผลคะแนนยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศไทย

จากการประกาศผลคะแนนสอบ A-level และ IGCSE ที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนนานาชาติไอร์แลนด์ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม โดยได้รับรางวัลจาก Cambridge International Examination Board (CIE) สำหรับผลสอบที่ยอดเยี่ยม โดยนักเรียน 73% ที่เข้าสอบ IGCSE และ 61% ที่เข้าสอบ A-levels ได้คะแนนระดับ A*/A รวมรางวัลที่ได้รับทั้งหมด 33 รางวัล (คิดเป็นจำนวน 1 ใน 4 ของ 118 รางวัลที่มอบในปีนี้) ถือเป็นโรงเรียนที่นักเรียนได้รับรางวัลมากที่สุดในประเทศไทยจากการมอบรางวัล CIE Outstanding Learner Award List

นอกจากรางวัล High Achievement Awards จำนวน 12 รางวัล นักเรียนนานาชาติไอร์แลนด์ียังคว้า 19 รางวัลคะแนน “ยอดเยี่ยมระดับประเทศ” จากผลการสอบ A level, AS level และ IGCSE โดยหนึ่งในผู้ได้รับรางวัล คือ พิธา ศรีวิกรม์ ซึ่งได้รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยมระดับประเทศ 2 รางวัลจากการสอบ AS Level วิชาเศรษฐศาสตร์ และฟิสิกส์ หลังจากเพิ่งคว้ารางวัลคะแนนยอดเยี่ยมระดับประเทศ 3 รางวัลจากการสอบ IGCSE ปีที่ผ่านมา

กชกร บัวศรี เป็นอีกหนึ่งคนจากโรงเรียนนานาชาติไอร์แลนด์ที่ได้รับรางวัลคะแนนรวมยอดเยี่ยมระดับประเทศ จากการสอบ IGCSE จำนวน 8 วิชา โดยปีนี้เป็นปีที่สามที่นักเรียนโรงเรียนนานาชาติไอร์แลนด์ได้รับรางวัลนี้ นอกจากนี้ มินท์ยังได้รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยมระดับประเทศจากการสอบ IGCSE วิชาคณิตศาสตร์อีกด้วย

โรงเรียนนานาชาติไอร์แลนด์ียังเป็นแหล่งรวมความเป็นเลิศด้านศิลปะและการออกแบบ โดยเห็นได้จากรางวัลคะแนนยอดเยี่ยมระดับประเทศในการสอบ IGCSE ที่ Klesa Wilson นักกีฬาเหรียญทองของโรงเรียนนานาชาติไอร์แลนด์ได้รับ นอกจากนี้นักเรียนโรงเรียนนานาชาติไอร์แลนด์ียังมีอีกหนึ่งคน คือ Nina Molloy, Senior and Prefect and Drama Scholar ยังได้ใช้ portfolio เพื่อเข้าสอบ AS Level และได้รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยมระดับโลกสาขาศิลปะ ซึ่งเป็นรางวัลที่นักเรียนโรงเรียนนานาชาติไอร์แลนด์ียได้รับมากกว่า 10 รางวัล ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา

“ดิฉันเรียนในโรงเรียนทั้งที่เมืองไทยและสหรัฐอเมริกา แต่แผนกศิลปะของโรงเรียนนานาชาติไอร์แลนด์ียเป็นอีกระดับหนึ่ง” Nina กล่าว แม้ว่า Nina จะไม่ได้เรียนวิชาศิลปะในหลักสูตร IGCSE และเพิ่งค้นพบพรสวรรค์ด้านศิลปะของตัวเองในปีสุดท้าย เธอหันมาสนใจเรื่องงานสเก็ตและถ่ายภาพ Nina ยอมรับว่า เคยสับสนว่าจะใช้พรสวรรค์ทางด้านศิลปะของเธอไปในทิศทางใด แต่ผลงานของศิลปินที่โรงเรียนนานาชาติไอร์แลนด์ียกลับเป็นแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนความรักในงานศิลปะในตัวเธอ

“โรงเรียนนานาชาติโครสเบอรี สนับสนุนให้นักเรียนวิจารณ์งานของกันและกัน อาจจะฟังดูแล้วน่ากลัว แต่จริงๆ แล้ว เป็นประโยชน์อย่างมากในการรับฟังคำวิจารณ์ที่ช่วยพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้น ดิฉันโชคดีมากที่สามารถขอความช่วยเหลือจากคุณครูได้ทุกครั้งที่ต้องการ นอกจากนี้ดิฉันยังสามารถใช้อาร์ทสตูดิโอในช่วงวันหยุด พร้อมรับคำแนะนำจากคุณครูได้อีกด้วย ดิฉันใช้เวลามากกว่า 100 ชั่วโมง ในการวาดภาพแต่ละภาพ ความพยายามของดิฉันบรรลุผลแล้ว ดิฉันวางแผนว่าจะทำงานในอาร์ทสตูดิโอให้มากที่สุดในช่วงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เพื่อจะสร้างสรรค์ผลงานไว้สำหรับ A Level ให้ดีที่สุด”

ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2547 นักเรียนโรงเรียนนานาชาติโครสเบอรีได้รับรางวัล CIE มากกว่า 170 รางวัล และปีนี้ก็เช่นกัน โดยรางวัลที่ได้รับมีทั้งด้านศิลปศาสตร์ ภาษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ถือเป็นความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมที่สุด

“ผมภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนของเรามานะพยายาม จนสามารถคว้ารางวัลจาก Cambridge International Examination Board การที่นักเรียนมากกว่า 30 คนได้รับรางวัลในปีนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ผลคะแนนที่ยอดเยี่ยมปีนี้ เป็นโอกาสอันดีที่ทุกคนในโรงเรียนนานาชาติโครสเบอรี คุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนจะได้ชื่นชมยินดีร่วมกัน ผมภูมิใจในตัวนักเรียนทุกคนที่มีความสามารถและความพยายาม ทุกคนจะจบการศึกษาด้วยคุณสมบัตินี้เพียบพร้อม ซึ่งจะเป็นการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ และอาชีพในอนาคต ทั้งยังช่วยให้พวกเขาเข้าใจคุณค่าและรางวัลของการทำงานหนัก และตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน”